

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 183/UBND- CATP

Rạch Giá, ngày 11 tháng 3 năm 2023

V/v chấn chỉnh thực hiện quy định
liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu,
sổ tạm trú giấy

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.

Thực hiện Công văn số 341/UBND-NC ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện nghiêm Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố.

Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình; nhất là các cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa các cấp về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP khi thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt đối không sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để thực hiện tra cứu dịch vụ công.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền. Nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm việc kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, dán tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp

nhận, giải quyết thủ tục hành chính để toàn thể người dân trên địa bàn biết, thực hiện.

2. Công an thành phố (Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 thành phố)

Khẩn trương tổ chức triển khai tập huấn Dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06, đăng ký tài khoản, sử dụng ứng dụng VNeID và cài đặt App “báo cháy 114” cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,...trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân và định danh điện tử; đảm bảo dữ liệu dân cư chính xác và luôn được bổ sung, cập nhật thường xuyên “đúng, đủ, sạch, sống”

Chỉ đạo lực lượng Công an phường, xã tăng cường phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn thành phố và Công chức Tư pháp hộ tịch phường, xã trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục triệt để tình trạng người dân đến cơ quan Công an đăng ký các loại giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với các đơn vị và địa phương tiếp nhận, báo cáo và đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân.

3. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh thành phố

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện. *TV*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT, UBND.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Văn Hòa